

สรุปข่าว สธ.ประจำวัน 3-5 กันยายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ ,มติชน แนวหน้า (5ก.ย.59)</p>	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผย ถึงกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาเพิ่ม 2 ราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี เพชรบูรณ์ บึงกาฬ) ที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง ทั้ง 2 คนติดเชื้อก่อนที่จะมีการคุมเข้ม เพราะเมื่อมีการติดเชื้อแล้วจะมีระยะฟักตัวประมาณ 14 วัน ระหว่างนี้จึงจะพบผู้ป่วยรายใหม่ได้ ขอให้ผู้ว่าฯลงมาดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ตัวเลขผู้ป่วยในประเทศไทยนั้นไม่อยากให้ไปยึดติดมาก เพราะจะมีการปรับไปปรับมา เนื่องจากมีการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตัวเลขผู้ป่วยในประเทศไทยน้อยกว่าสิงคโปร์เกือบ 20 เท่า สำหรับเชื้อไวรัสซิกาที่ประเทศสิงคโปร์เป็นสายพันธุ์เอเชีย ไม่ใช่สายพันธุ์ลาตินอเมริกา ทั้ง 2 สายพันธุ์รุนแรงแตกต่างกันหรือไม่ ยังไม่มีใครตอบได้ ส่วนความรุนแรง หรือการติดต่อ นั้น ขอเวลาให้นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ทราบก่อน พร้อมมีการตั้งคกก.ศึกษาวิจัยเด็กเกิดมาศีรษะเล็กซึ่งมีหลายสาเหตุ</p>
<p>แนวหน้า (5 ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เทียมตระกูล สาธารณสุขอำเภอสันทราย เปิดเผยว่า ตอนนี้มียอดผู้ป่วยในพื้นที่ อ.สันทราย นับรวมได้ 11 คนแล้ว เพิ่มขึ้นมาจากเดิม 2 คน และเป็นหญิงท้องทั้งสองคน อย่างไรก็ตามได้เฝ้าระวังและรักษาพร้อมดูแลอาการของเด็กในท้องอย่างใกล้ชิด</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ บางกอกโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ (3ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว สสจ.เชียงใหม่ แฉลงพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาในเขตพื้นที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพิ่มอีก 2 ราย เป็นหญิงอายุ 18 ปี และ 74 ปี ขณะนี้หายดีแล้ว สำหรับผู้ติดเชื้อที่เป็นนักศึกษาแม่ใจ 1 ราย มีภูมิลำเนาในพื้นที่ อ.สันทราย ได้ให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ และเทศบาลเมืองแม่ใจ ร่วมกับรพ.สันทราย ได้เข้ามาพ่นฝอยละอองทีเอ็มแม่ใจเพื่อกำจัดยุงลาย สกัดไม่เกิดการแพร่ของไวรัสซิกา ส่วนมาตรการการควบคุมจะใช้วิธีเดียวกับโรคไข้เลือดออก ประชาชนในพื้นที่ต้องให้ความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์เดลินิวส์ (4ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่จากสสจ.เชียงใหม่ สสอ.สันทราย และ อสม. กว่า 100 คน ได้ปูพรมลงพื้นที่ของบ้านเรือนประชาชน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำและยุงลาย</p> <p>-ด้านนายทวีศักดิ์ เทียมตระกูล สาธารณสุขอำเภอสันทราย กล่าวว่า สำหรับการรับมือไวรัสซิกา ที่ระบาดในพื้นที่ อ.สันทราย เมื่อพบผู้ป่วยใหม่ก็ได้ร่วมกันวางแผนควบคุมแบบเข้มข้นในรัศมี 100 เมตร จากจุดที่พบผู้ป่วย และจุดที่ผู้ป่วยไปพัก</p> <p>ทางด้านนายศรีณัฐ มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการเสียชีวิตจากไวรัสซิกานี้ ส่วนโรคไข้เลือดออกน่าจะระมัดระวังมากกว่า เพราะเสียชีวิตได้ ขณะนี้ก็ทราบว่า มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ซึ่งผู้ป่วยไวรัสซิกายังไม่พบ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (4ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว สสจ.ประจวบคีรีขันธ์เข้มรณรงค์ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกและเชื้อไวรัสซิกา</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน มติชน แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ (5.ก.ย.59)</p>	<p>สถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสภาพแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์ ยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาภายในประเทศเพิ่มอีก 26 ราย ทำให้ยอดรวมตอนนี้อยู่ที่ 215 ราย ขณะที่มาเลเซีย แฉลงว่า ผู้ป่วย ซิการายแรกในประเทศเป็นชายอายุ 61 ปี เสียชีวิตแล้ว ด้วยอาการแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ ไม่ใช่มาจากไวรัสซิกา</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชั่น โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ มติชน แนวหน้า ไทยรัฐ (3ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว กัมพูชาออกคำเตือนพลเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีมีครรภ์ ที่เดินทางไปยังกลุ่มประเทศแอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกากลาง และประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสซิกา ให้เฝ้าระวังและดูแลป้องกันตัวเองจากการถูกยุงกัด</p> <p>ผลการศึกษาวิจัยที่เผยแพร่ ในวารสารโรคติดต่อแลนเซต เตือนว่า มีประชากรโลกอย่างน้อย 2,600 ล้านคน หรือกว่า 1 ใน 3 ของประชากรโลก อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์แนวหน้า (4ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว ทางกรมมาเลเซีย แฉลงว่า พบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสซิกาที่เป็นการติดต่อกันภายในประเทศรายแรก เป็นชายวัย 62 ปี ในรัฐซาบาห์ ก่อนหน้านั้นมาเลเซียพบผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศรายแรก เป็นหญิงผู้หนึ่งที่ได้รับเชื้อจากการไปเยี่ยมบุตรสาวที่อยู่ในสิงคโปร์</p>
	<p>บทความ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
โพสต์ทูเดย์(3ก.ย.59)	-เสนอบทความว่า สถานการณ์ไวรัสซิกาในประเทศไทยอยู่ในขั้นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือเฝ้าระวังอย่างจริงจัง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเร่งบูรณาการประชาสัมพันธ์เตือนอันตรายของโรค สร้างการรับรู้ให้ถูกต้อง และเห็นด้วยกับมาตรการต่างๆ ทั้งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลิตกัณฑ์ยุงลาย หรือการเคาะประตูบ้านแจกสารกำจัดยุงลายให้กับชุมชนต่างๆ ตลอดจนการแต่งตั้งคณะกรรมการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เชื่อกันว่าประสบการณ์การเฝ้าระวังและมาตรการทางสาธารณสุขของไทยที่จัดการเรื่องโรคระบาด ทำได้ระดับต้นๆ ของอาเซียน จะนำมาใช้กำจัดกรณีไวรัสซิกาได้ สิ่งที่สำคัญคือ ต้องเปิดเผยความจริงว่าพื้นที่ใดมีผู้ป่วย ตลอดจนผลการรักษา เพื่อให้ประชาชนรู้ทั้งกระบวนการ
ASTVผู้จัดการออนไลน์ (3 ก.ย.59) ข่าวสด (4ก.ย.59) ไอ.เอ็น.เอ็น (4ก.ย.59)	ไขเลือดออก -เสนอข่าว เมื่อวันที่ 1 ก.ย.59 ที่ผ่านมามีเด็กหญิง อายุ 9 ขวบ บ้านแพะดอยดำ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ศึกษายู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดง หมู่ 6 ต.หางดง จ.เชียงใหม่ ได้เสียชีวิตลงโดยรายงานของแพทย์ระบุว่าเกิดจากอวัยวะภายในล้มเหลวจากโรคไขเลือดออก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ทุกอำเภอทุกพื้นที่ กำกับดูแลป้องกันโรคไขเลือดออกและไวรัสซิกาอย่างใกล้ชิด และดำเนินมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานสากลในพื้นที่รัศมีโดยรอบที่พวกอาศัยของผู้ป่วย -เสนอข่าว นายธนภุต จันทะจรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธานเปิดแผนปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมยุงลาย 2-4 ก.ย. นี้ หลังจากพบว่า ใน อ.ปาย มีการระบาดของโรคไขเลือดออก สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ -เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สจ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยสถานการณ์โรคไขเลือดออกในจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2559 พบผู้ป่วย 680 ราย เสียชีวิต 1 ราย ที่ อ.ขุนยวม จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
มติชน บ้านเมือง เดลินิวส์ คมชัดลึก (5 ก.ย.59) บ้านเมือง (5 ก.ย.59) ไทยรัฐ(3ก.ย.59) เฟซบุ๊ก Sapon Mekthon(5 ก.ย.59) มติชน	แก้กฎหมายยาเสพติด(กัญชา) -เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ ออย. ชี้แจงกระแสข่าวที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ ระบุว่า ครม.ถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 มาเป็นยาสมุนไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยนั้นไม่เป็นความจริง ปัจจุบันกัญชายังจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เว้นแต่รพ.สธ.จะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และ ออย.ยังไม่รับรองให้ใช้กัญชาหรือรับขึ้นทะเบียนยาจากกัญชาแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยทางวิชาการในคนเพียงพอจะยืนยันว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ -เสนอข่าว นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ข่าวที่โพสต์ในสังคมออนไลน์ ว่าทางการได้ถอนบัญชีกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด และสามารถปลูกได้นั้น ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ยังไม่มีการยกเลิกบัญชีกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดแต่อย่างใด โดยกรณีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งหากจะทำได้ต้องมีความพร้อม 3 ด้านด้วยกัน คือ 1.ประชาชนต้องยอมรับ และเข้าใจได้โดยทั่วไป 2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต้องมีความพร้อมในการดำเนินการ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ที่ดูแลเรื่องยารักษาโรค และตำรวจที่บังคับใช้กฎหมาย และ 3.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้องพร้อมในการดูแลเรื่องนี้ ซึ่งหากขาด 1 ใน 3 ข้อ ก็ไม่สามารถถอดบัญชียาเสพติดกัญชาออกได้ โดยขณะนี้ได้ศึกษาในเรื่องข้อกฎหมายกรณีนี้อยู่ โดยจะทำการสรุปโดยเร็วที่สุดเพื่อนำเสนอต่อไป -เสนอข่าว พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงข่าวการประชุมครม. เห็นชอบในหลักการให้แก้กฎหมายยาเสพติดให้โทษ ถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 ว่า ยังไม่มีการพิจารณาในครม. ขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการศึกษาการใช้พืชเสพติด เช่น กัญชา กัญชง ใบกระท่อม ว่าจะสามารถใช้ประโยชน์เป็นยาตามภูมิปัญญาที่มีมาได้อย่างไร คาดว่าจะใช้เวลาพอสมควร โดยการศึกษาดังกล่าวมีกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ขอให้เชื่อข่าวช่อง 9 อสมท. โดยอ้างถึง ศูนย์ชีวรักษ์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย ได้รับการยืนยันจาก กระทรวงยุติธรรม ว่า กระแสข่าวในโลกออนไลน์ ที่ระบุว่าครม.ถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด นั้น ไม่เป็นความจริง ส่วนเรื่องสรรพคุณของกัญชานั้น เป็นเพียงความเห็นของแพทย์คนหนึ่งที่ไม่สันทัดเท่านั้น ซึ่งได้มีการประสานไปยังสถานีโทรทัศน์เพื่อให้แก้ข่าวให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแล้ว -เสนอข่าว รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า วันนี้(5 กันยายน) นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ พร้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(5 ก.ย.59)</p> <p>ไทยโพสต์ คอลัมน์: โฟกัสนัก เคลื่อนไหว (4ก.ย.59)</p>	<p>กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะแถลงข้อเท็จจริงการจดสิทธิบัตรไบกระท่อม ซึ่งในประเทศไทยทำไม่ได้ เนื่องจากกระท่อมเป็นพืชผิดกฎหมายและการที่มีข่าวว่าญี่ปุ่นได้จดสิทธิบัตรไบกระท่อมไปแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว แนวคิดของ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ที่จะลดระดับยาบ้าเป็นยาเสพติดประเภท 2 เกิดเสียงคัดค้านไปทั่ว แต่ขณะเดียวกันก็มีเสียงตอบรับไปทั่ว เมื่อจะแก้กฎหมายไม่เอาผิด "ไบกระท่อม-กัญชา" กรณีปลูกไว้เพื่อเป็น "ยาสามัญประจำบ้าน" ซึ่งเห็นด้วย เพราะที่ผ่านมาแม้ขึ้นเองโดยธรรมชาติในบ้านก็ผิดกฎหมาย</p>
<p>มติชน(3ก.ย.59)</p>	<p>นโยบายปราบปรามยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ในฐานะผอ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.) ประชุมมอบนโยบายการนำแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 ไปสู่การปฏิบัติ ว่า ได้พูดคุยถึงนโยบายและการทำงานตลอด 1 ปีที่ผ่านมา รวมถึงกำหนดทิศทางการต่อสู้กับยาเสพติด ส่วนนโยบายด้านการบำบัดและฟื้นฟูต้องปรับเปลี่ยน โดยให้ยธ.และสธ.ไปทำให้พ.ร.บ.การบำบัดและฟื้นฟูมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะใช้พ.ชุมชนเป็นที่รักษา</p>
<p>คมชัดลึก (5 ก.ย.59)</p>	<p>ก.ม.คุมร้านนวด</p> <p>-เสนอบทความ นายสุกษม อามระดิษ เลขาธิการสมาคมแพทย์แผนไทย ได้รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการและผู้ให้บริการนวดแผนไทย 5,000 คน เพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบความชอบธรรมตามเนื้อหาของ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 2559 หากพิจารณาให้ตีเหมือนกับเก็ทหนุนร้านสปาหรือร้านนวดขนาดใหญ่ แต่กีดกันร้านนวดไทยขนาดเล็ก ว่าไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้เนื้อความในกฎหมาย ก็ไม่มีมาตราใดให้การสนับสนุนหรือคุ้มครองภูมิปัญญานวดแผนไทย</p> <p>ส่วนการกำหนดอัตราค่าใบอนุญาตก็ไม่ยุติธรรม เพราะคิดจากพื้นที่ 100 ตร.ม. ต้องจ่าย 500 บาท ในเมืองใหญ่ ร้านส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก วางเตียงแน่น แต่ลูกค้าเยอะ เทียบกับร้านนวดต่างจังหวัดมีขนาดใหญ่ แต่วางเตียงห่างกัน ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะโดยไม่ได้มีลูกค้าเข้ามาหนาแน่น และยังตั้งข้อสังเกตเรื่องการกำหนดให้หมอนวดต้องผ่านหลักสูตรที่ได้รับรองจาก สบส. เท่านั้นปัญหาคือ ถือว่าไม่ยุติธรรมสำหรับผู้ผ่านการอบรมจนได้วุฒิบัตรหรือใบประกาศนียบัตรมาแล้ว</p> <p>ล่าสุด กรม สบส. ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงประเด็นการเก็บค่าธรรมเนียมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 3 ข้อ คือ 1.หากร้านสปาหรือร้านนวดได้รับใบอนุญาตจาก สบส.แล้วไม่จำเป็นต้องไปขออนุญาตกับก.มหาดไทยอีกต่อไป 2.ในส่วนของใบอนุญาต "ผู้ดำเนินการ" กำหนดเบื้องต้นไว้เฉพาะผู้ดำเนินการร้านสปาเท่านั้น และ 3.การกำหนดเกณฑ์รับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ได้ประกาศรับรองไปแล้ว 600 สูตร</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ มติชน ออนไลน์(3ก.ย.59)</p>	<p>อ้างชื่อ สธ.หลอกขายครีมออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. เผยว่า ตรวจพบมีการใช้โฆษณาขายสินค้าทางเพจแนะนำในเฟซบุ๊ก (Suggested Post) ใช้ชื่อว่าสำนักงานสาธารณสุข พร้อมภาพโลโก้และข้อความที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ามาจากกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเตือนประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและแชร์การโฆษณาดังกล่าว เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ไม่มีนโยบายขายสินค้าทางสื่อออนไลน์ และได้มอบให้สำนักกฎหมายของ ตรวจสอบว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หรือไม่ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย และให้อย. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่าผ่านการรับรองหรือไม่ เพื่อให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนต่อไป</p>
<p>มติชน(3ก.ย.59)</p>	<p>เครื่องสำอาง "บาร์บี้"</p> <p>-เสนอข่าว นายเพชร แก้วกล้า ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยความคืบหน้าหลังทำหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ให้ตรวจสอบการนำเข้าของเล่นที่มีลักษณะคล้ายเครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้าที่พบว่าหมดอายุตั้งแต่ก่อนนำเข้า ได้รับหนังสือตอบกลับจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ว่า บริษัท โซลิต เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ผู้นำเข้าสินค้ายังไม่ได้รับอนุญาตจากสมอ.ให้นำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงได้ยึดและอายัดผลิตภัณฑ์ไว้ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามกฎหมาย ส่วน อย. ได้แจ้งผลการดำเนินการว่า ได้ตรวจสอบสถานที่นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเล่นดังกล่าวแล้ว พบการกระทำผิด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีกับผู้นำเข้า ฐานฝ่าฝืนพ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทโซลิตฯ แจงว่าไม่ได้มีเจตนาจะนำเข้าสินค้าใดๆ ที่ไม่ตรงตามใบอนุญาต พร้อมกับส่งตัวอย่างใบอนุญาต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	นำผลิตภัณฑ์เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร แต่เอกสารที่ส่งมาไม่มีใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์ที่เป็นข่าว
http://www.thesunz.com/97761(3ก.ย.59)	<p>ร้องเรียนคลินิกทำศัลยกรรมเถื่อน จ.นครปฐม</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่ง เปิดเผยว่า คลินิกศัลยกรรมย่านสามพราน จ.นครปฐม เปิดทำศัลยกรรมทั้งที่ไม่ได้เป็นศัลยแพทย์ และเมื่อทำแล้วเกิดปัญหา ยังโทษว่าเป็นความผิดลูกค้าด้วย พร้อมทั้งโพสต์ภาพผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการทำศัลยกรรมในรูปแบบต่างๆ</p>
<p>มติชน(3ก.ย.59)</p> <p>มติชนออนไลน์ (3ก.ย.59)</p> <p>เว็บไซต์Sanook (3ก.ย.59)</p>	<p>โรคมุมแพ้(เต่าหูไช)</p> <p>-กรณีแพทย์สันนิษฐานว่าเด็กนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่มีอาการคันและมีตุ่มขึ้นที่บริเวณท้อง หลังรับประทานแกงจืดเต่าหูที่โรงเรียน เกิดจากการแพ้ แต่ครูให้เด็กกินเต่าหูไชเพื่อพิสูจน์และไม่มีอาการแพ้ จึงถูกให้กราบขอขมาครูหน้าเสาธง</p> <p>-พญ.พรรณพิมล วิบุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก ควรเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม ไม่ควรนำมาประจานแบบนี้ หลักการพื้นฐานคือ ต้องทำให้เด็กเข้าใจว่าพฤติกรรมอะไรที่เด็กควรแสดงออก ถ้าอยาก让孩子เรียนรู้ ต้องเลือกใช้วิธีที่ทำให้เรียนรู้ ไม่ใช่ทำให้อับอาย</p> <p>-นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 กล่าวว่า ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำหาด ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเท็จจริงแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนอย่าทดสอบสารก่อ "ภูมิแพ้" เนื่องจากเป็นเรื่องที่เสี่ยงมาก ยิ่งในคนที่ม่ประวัติการแพ้อาหาร สารเคมี หรือสิ่งใดก็ตาม ไม่ควรให้มีการใช้หรือทดลองกินซ้ำอีก เพราะจะเสี่ยงเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้ หรือแม้ไม่มีประวัติว่าแพ้แต่เพียงสงสัยก็ควรหลีกเลี่ยงเช่นกัน</p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพหญิงสาวป่วยเป็นโรคมุมแพ้รุนแรง ผิวหนังแตกแห้งและตกสะเก็ดคล้ายโรคสะเก็ดเงิน ซึ่งคุณอิม เฟื่องลัดดา หญิงสาวในภาพ กล่าวว่า ช่วงแรกนึกว่าแพ้ควั่นแก๊สจากการย่างหมูปิ้ง ไปหาหมอเฉพาะทางรพ.ที่รักษาเกี่ยวกับโรคผิวหนัง ตรวจพบว่าเป็นโรคสะเก็ดเงิน จึงไปรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก โดยหลังจากอาบน้ำสมุนไพรได้ 3 วัน มีอาการติดเชื้ออย่างหนัก ต้องเข้าห้องปลอดเชื้ออย่างเร่งด่วนและรอย้ายเข้าห้อง ICU รพ.อุดรธานี เนื่องจากห้องไม่ว่าง ระหว่างนี้ต้องดูแลรักษาอาการเบื้องต้นเพื่อไม่ให้แผลติดเชื้อ ส่วนภาพที่เพื่อน ๆ นำไปโพสต์บนโลกออนไลน์ ก็เพื่ออัพเดทอาการป่วยล่าสุดและอยากช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล</p>
สำนักข่าวไทยทีวีช่อง 9 (5 ก.ย.59)	<p>หลักประกันสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึง ผลสำรวจการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 59 ว่า ประชาชนร้อยละ 91.4 รับประทานคนไทยทุกคนได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้าไม่มีสิทธิอื่น ๆ ร้อยละ 78.26 รับประทานสิทธิหลักประกันสุขภาพเป็นสิทธิได้รับตามกฎหมาย ซึ่งจากเดิมเข้าใจว่าเป็นการสงเคราะห์จากรัฐ ส่วนผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อสิทธิหลักประกันสุขภาพและคุณภาพการรักษายาบาลในระดับสูง ได้ 8.73 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและคุณภาพการรักษายาบาลในระบบ ถือเป็นขวัญกำลังใจการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข</p>
ไทยรัฐ (5 ก.ย.59)	<p>สิทธิผู้ประกันตน รพ.เปาโล</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณี รพ.เปาโล เมโมเรียล จะออกจากระบบประกันสังคมในปี 2560 ส่งผลให้ผู้ประกันตนกว่า 1.3 แสนคน ต้องหารพ.ใหม่ทดแทน ทั้งนี้ สปส.ได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังผู้ประกันตน พร้อมแจ้งรายชื่อรพ.แห่งใหม่ให้เลือกใช้สิทธิแทนแล้วกว่า 36 แห่ง จึงขอให้แจ้งความจำนงเลือกรพ.แห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายนนี้</p>
ไทยรัฐ(5 ก.ย. 59)	<p>งบฯบัตรทองบริการแพทย์แผนไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในปี 2560 รัฐบาลยังได้จัดสรรงบประมาณการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยให้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มขึ้น จากปี 2559 อยู่ที่ 10.77 บาทต่อผู้มีสิทธิ หรือ 525,435,990 บาท เป็น 11.61 บาทต่อผู้มีสิทธิ หรือ 566,601,669 บาท ซึ่งจะทำให้การจัดบริการแพทย์แผนไทยของหน่วยบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ของประเทศ นอกจากนี้ในส่วนของการส่งใช้ยาสมุนไพร มีหน่วยบริการที่ร่วมส่งใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นเช่นกัน จาก 8,652 แห่งในปี 2555 เป็น 10,975 แห่งในปี 2558 ขณะที่รายงานข้อมูลไตรมาส 2 ปี 2559 มีหน่วยบริการที่ร่วมเบิกจ่ายยาสมุนไพรไทยแล้ว 11,038 แห่ง นับเป็นแนวโน้มที่ดีในการสนับสนุนบริการแพทย์แผนไทย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1 (4ก.ย.59)</p>	<p>งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13</p> <p>-กล่าวถึงผลงานวิจัยที่น่าสนใจในมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13 อาทิ รพ.บ้านโสม จ.ลำพูน ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ศึกษาพบว่า “ยาหัตถิธรา” มีประสิทธิผลในการลดอาการปวดเข่าของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ไม่แตกต่างกับยา “ไดโคลฟีแนค” แต่หัตถิธราเกิดผลข้างเคียงน้อยกว่า, รพ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ศึกษา “พอกสมุนไพรลดอาการปวดเข่า” ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดเข่าลดลง, รพ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างของ “ยาเถาวัลย์เปรียง” ไม่แตกต่างกับ “ยาโอปิออร์เฟน” แต่มีผลข้างเคียงน้อยกว่า, รพ.สต.ดอนแดง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ทำ “ยกทรงประคบเต้านม” ช่วยการไหลเวียนของเส้นเลือด, การใช้ “ตำรับยาสมุนไพรช่วยเพิ่มการไหลของน้ำนม สุตรรพ.ขุนหาญ” อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ, การใช้ยาหอมนวโกฐลดความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง รพ.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย, การใช้สมุนไพรหญ้าดอกขาว และใบต้นโปรงฟ้า เพื่อการลดละเลิกบุหรี่ในชุมชนเทศบาลอ.วังเจ้าจ.ตาก ฯลฯ</p> <p>โดยข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2556 พบว่า ร้อยละ 41.6 ไม่รู้จักและไม่เคยใช้ยาแผนไทย/ยาสมุนไพรรักษาโรค, ร้อยละ 36.5 รู้จักแต่ไม่เคยใช้ และมีประชาชนที่รู้จักและเคยใช้สมุนไพรรักษาโรคเพียงร้อยละ 21.9 โดยสมุนไพรที่รู้จัก 10 อันดับแรก ได้แก่ ว่านหางจระเข้ ยาหม่องสมุนไพร ยาหอม ยาดมสมุนไพร ยาอมสมุนไพร ฟ้าทลายใจรบัวบก ขมิ้นชัน ยาแก้ไอผสมมะขามป้อมและไพล นอกจากนี้ ประชาชนกว่าร้อยละ 70 เห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในการนำยาแผนไทยมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ หรืออาการระยะแรก ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล</p> <p>ที่สำคัญ รัฐบาลต้องสนับสนุนให้ครบทุกมิติ ทั้งการเพาะปลูก วิจัย พัฒนาสมุนไพรไทย และสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐให้ใช้ยาแผนไทยมากขึ้น</p>
<p>มติชน คอลัมน์ อย่างนี้ต้อง Share (5 ก.ย.59)</p>	<p>ผักตบชวา</p> <p>-กล่าวว่า ประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ที่เมืองทองธานี เมื่อวันก่อน “บ๊ิกเซ่” พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกฯ ไม่ลืมประเด็นเรื่องผักตบชวาที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ว่า น่าจะนำไปศึกษาวิจัยต่อยอดอย่างการแพร่พันธุ์เร็วของผักตบชวา อาจมีสารทำให้ติดลูกง่าย ช่วยแก้ปัญหาคนมีลูกยาก แก้ปัญหาสังคมไทยเด็กเกิดน้อย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรควรไปศึกษาเรื่องนี้</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า (3ก.ย.59) บ้านเมือง (4 ก.ย.59)</p>	<p>วิจัยยาดำรับกลีบบัวแดงรักษาอัลไซเมอร์</p> <p>-เสนอข่าว ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 13 มีการนำเสนอผลการวิจัยยาดำรับกลีบบัวแดง ซึ่งเป็นตำรับพื้นบ้าน ใช้สำหรับบำรุงสมอง โดยคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมกับรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โดยพบว่า ตำรับสมุนไพรกลีบบัวแดงมีฤทธิ์สองกลไก คือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุ่มกันของโปรตีนเบต้าอะมัยลอยด์ และมีผลป้องกันภาวะความจำเสื่อมทั้งชนิดความจำระยะสั้นและความจำระยะยาวได้ ซึ่งน่าจะมีศักยภาพที่ดีในการใช้ป้องกันหรือรักษาโรคอัลไซเมอร์ โดยขณะนี้กำลังดำเนินการวางแผนร่วมกันที่จะวิจัยต่อยอดเพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี</p>
<p>คมชัดลึก ข่าวสด (5 ก.ย. 59)</p>	<p>สีผึ้งกล้วย แก้ปากดำ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส. อิศรา พงษ์พานิชย์ แพทย์แผนไทย ประจำโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน แนะนำใช้สีผึ้งกล้วยลดปากดำจากบุหรี่-กรรมพันธุ์ ขณะนี้มีการนำสีผึ้งกล้วยไปใช้ในคลินิกเลิกบุหรี่ด้วย</p>
<p>ไทยรัฐ (5 ก.ย. 59)</p>	<p>ตำรับยาแก้ “วัยทอง”</p> <p>-เสนอข่าว ญญ.ดร. เยาวเรศ ชูลิขิต อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น เผยว่า ได้ร่วมกับรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร วิจัยตำรับแก้ประจำเดือนหมด เป็นความรู้ของหมอชาพื้นบ้าน เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้มีภาวะวัยทอง ขณะนี้กำลังวางแผนวิจัยต่อยอด ศึกษาในหนูทดลอง โดยงานวิจัยนี้ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิชาการประเภท “ดี” ของงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 13 ด้วย</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (3ก.ย.59)</p>	<p>ประกันภัยรถพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 6 และ 9 ที่สามารถรักษาวันปลอดอุบัติเหตุรถพยาบาลได้ครบ 153 วันในระยะแรก คือ ตั้งแต่วันที่ 1เม.ย.-31 ส.ค. 59 เนื่องจากที่ผ่านมามีการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลในสังกัดบ่อยครั้ง นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ทุกพร.เร่งจัดทำประกันภัยชั้น 1 รถพยาบาล หลังสมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทประกันภัย ยินดีรับทำประกันภัยชั้น 1 รถพยาบาล คุ่มครองคนในรถ 5 คน “คนขับ-ผู้ป่วย-ญาติ-เจ้าหน้าที่ 2 คน” หากเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร รับคนละ 1 ล้านบาท</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า สยามรัฐ (5 ก.ย. 59)	<p>แพ็กเกจสุขภาพชาวต่างชาติ</p> <p>-เสนอข่าว กรมสบส.จัดทำแพ็คเกจสุขภาพชาวต่างชาติ เริ่ม 9 ก.ย.นี้ มีบริการตรวจสุขภาพตามกลุ่มอายุ บริการด้านทันตกรรมราคาเดียว และ รักษาผู้มีบุตรยาก ทั้งหมดเป็นความร่วมมือกับ ก.การท่องเที่ยวฯ ก.การต่างประเทศ สถานพยาบาลเอกชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
ข่าวสด(3ก.ย.59)	<p>ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สธ.</p> <p>-เสนอภาพข่าว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 จัดโดยแก้วกัลยาสิขาลัย ที่ร.ม.ราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น</p>
เดลินิวส์ (4ก.ย.59)	<p>สธ.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นเลิศ4ด้าน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รพศ./รพท. พร้อมนโยบายขับเคลื่อนนโยบายแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และนำไปปฏิบัติสู่เป้าหมาย ปฏิรูปสาธารณสุขด้วยยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยมีผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ รพศ./รพท. กว่า 1,800 คน เข้าร่วมประชุมพร้อมมอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี 2559 ซึ่งเป็นบุคคลเสียสละการทำงานให้กับกระทรวงสาธารณสุขอย่างดีเสมอมา จำนวน 8 คน ได้แก่ 1.สาขาแพทย์ พญ.สุนิดา อติชาติ รพ.ชลบุรี 2.สาขาทันตแพทย์ ทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ รพ.เชียงใหม่ 3.สาขาบริหารงานทั่วไป น.ส.จากรุวรรณ รัตมิตต์ รพ.เชียงใหม่ 4.สาขาเภสัชกร ภก.สุรพงษ์ ตูลาพันธ์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 5.สาขาพยาบาล นางบุญร่วม ปรีปถณะ รพ.นครพนม 6.สาขาบริหารทางการแพทย์ นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาติรี รพ.สุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส 7.สาขาบริหารทางการแพทย์ น.ส.สุดารัตน์ สุธราพันธ์ รพ.แพร่ และ 8.สาขานักวิชาการ นางนภสร หิรัญภูมิ รพ.พระนครศรีอยุธยา</p>
ไทยโพสต์ (5 ก.ย.59)	<p>ต่อใบอนุญาตยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว อย. ประกาศเตือนเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษฯ และวัตถุออกฤทธิ์ฯ เพื่อใช้ในปี พ.ศ.2560 โดยใบอนุญาตที่จะสิ้นสุดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้มีความประสงค์จะต่ออายุให้ยื่นคำขอระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม-30 ธันวาคม 2559 หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับ และหากพ้นกำหนดระยะเวลาหนึ่งเดือนจะไม่สามารถต่ออายุได้ โดยจะต้องดำเนินการ ยื่นขอใบอนุญาตใหม่เท่านั้น</p>
มติชน(3ก.ย.59)	<p>ภารกิจกรมอนามัย</p> <p>-เสนอบทความ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประกาศปฏิรูปองค์กรแนวใหม่ ทำงานเชิงรุกพร้อมกับบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ และได้จัดตั้ง “สำนักบริหารการเปลี่ยนแปลง” มี นพ.ศักดิ์ อัสภาชน์ เป็น ผอ. โดยมุ่งเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย คือ สตรีและเด็กปฐมวัย (0-5) กลุ่มเด็กวัยเรียน (6-14) เด็กวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มสูงอายุ ซึ่งแต่ละสำนักต้องทำโครงการรองรับ ส่วนการเปลี่ยนแปลงองค์กรเน้น 3 เรื่อง คือ 1.Lead : ยกระดับกรม มีการกำหนดกลไกขับเคลื่อน การพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์ สู่การบรรลุเป้าหมายและการกำกับติดตามประเมินผล 2.Lean : ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานหลักให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก ลดงานและกระบวนการที่ไม่สร้างคุณค่า และ 3. Learn : สร้างความมุ่งมั่นในบุคลากรทุกระดับ</p>
ข่าวสด (3ก.ย.59)	<p>มอบส้วมสุขอนามัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับภาคีภาคเอกชน ประชาชน สร้างและมอบส้วมสุขอนามัยในถิ่นทุรกันดาร ให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม พื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ให้มีส้วมใช้ตามมาตรฐาน คือ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ในโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 2 ปี 2559</p>
โพสต์ทูเดย์ (5ก.ย.59)	<p>ไอคิวเด็กไทย</p> <p>-เสนอบทความ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล ให้สัมภาษณ์ว่า ผลสำรวจไอคิว-อีคิว เด็กป.1 ของ สธ. ในปี 2559 กว่า 23,644 คน พบว่า เด็กไทยมีค่าเฉลี่ยไอคิวอยู่ที่ระดับ 98.2 ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปี 2554 แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังมองว่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลที่กำหนดอยู่ในระดับ 100 และยังมีอีกกว่า เด็กไทยส่วนใหญ่ที่มีไอคิวสูงระดับไอคิวกลับหยุดนิ่ง สาเหตุหลักมาจากการใช้แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และเล่นเกมมากเกินไป สถานการณ์ระดับไอคิวเด็กในแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจและสถานะประชากร ส่วนใหญ่ประเทศที่พัฒนาแล้วระดับไอคิวเด็กจะอยู่ที่ 110 ขึ้นไป ประเทศกำลังพัฒนาจะอยู่ระหว่าง 90-110</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	การพัฒนาไอคิวเด็กภาพรวม ต้องมีความต่อเนื่อง ไม่ควรขาดช่วง โดยทุกหน่วยงานควรร่วมมือบูรณาการกันทำงาน เพราะเมื่อกระทรวงสาธารณสุขผลักดันสุขอนามัยในช่วงเด็กแล้ว เมื่อเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน ทางกระทรวงศึกษาธิการควรเป็นเจ้าภาพ จัดกระบวนการหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความเชื่อมโยงส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริง
ไทยรัฐ(3ก.ย.59)	อาการปวดหลัง -เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ให้ความรู้เกี่ยวกับอาการปวดหลังและแนะนำว่าหากมีอาการผิดปกติ เช่น ปวดหลังร่วมกับอาการชาบริเวณเท้า นิ้วเท้าอ่อนแรง มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดหลังมานาน น้ำหนักลดอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปัสสาวะขุ่นหรือมีเม็ดกรวดเม็ดทราย ปัสสาวะมีสีคล้ายน้ำล้างเนื้อ รูปร่างกระดูกสันหลังโก่งงอ ควรรีบพบแพทย์
คมชัดลึก(3ก.ย.59)	ภารกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม -เสนอข่าว น.พ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม ออกหน่วยเคลื่อนที่ "จีพีโอ เพื่อผู้ประสบภัย" ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม นำยาและเวชภัณฑ์ พร้อมถุงยังชีพ มอบให้ชาวบ้าน ต.กลางเวียง และ ต.น้ำบัว อ.เวียงสา จ.น่าน
ข่าวสด (4 ก.ย.59)	ปัญหาขยะที่สันป่าตอง -เสนอข่าว ปัญหาขยะที่ อ.สันป่าตอง ทำให้เด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬา จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจากบ่อขยะเพียง 300 เมตร เดือดร้อนจากกลิ่นขยะและแมลงวันรบกวน โดยบริเวณดังกล่าวเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้ประกอบการจัดเก็บขยะลักลอบนำขยะมาทิ้งในเขต ต.ยู่หว้า อ.สันป่าตอง ผู้บริหารโรงเรียนต้องนำมุ้งลวดมาติดรอบโรงอาหาร ขณะที่เจ้าหน้าที่รพ.สันป่าตองได้นำหน้ากากอนามัยมาแจกให้กับเด็กนักเรียนเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นจากขยะ
คมชัดลึก (5 ก.ย. 59)	เด็กจมน้ำ - เสนอข่าว ที่จ.สระแก้ว เกิดเหตุเด็กจมน้ำบริเวณฝายน้ำล้นแก้มลิงบ้านด่าน พื้นที่หมู่ 2 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ มีเด็กจมน้ำ 3 คน ทั้งหมดเป็นญาติพี่น้องอยู่หมู่บ้านและเรียนโรงเรียนเดียวกัน ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเด็กทั้ง 3 คน และเพื่อนอีก 2 คน ชักชวนกันไปเล่นน้ำ โดยทุกคนได้กระโดดน้ำเล่น แต่ไม่ทราบว่าบริเวณดังกล่าวมีกระแสน้ำวนอยู่ใต้น้ำ และเป็นจุดที่น้ำลึก ทำให้เด็กทั้ง 5 คนถูกกระแสน้ำดูดจมหายไปใต้น้ำ แต่ระหว่างนั้น มีชาวบ้านขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพบเห็น จึงกระโดดลงไปช่วยเหลือ และสามารถดึงเด็กขึ้นมาได้ 2 คน เป็นเด็กหญิงอายุ 11 และ 12 ปี ก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลอรัญประเทศ อาการปลอดภัยแล้ว ส่วนเด็กอีก 3 คนจมน้ำใต้น้ำ ชาวบ้านช่วยกันงมหาแต่ไม่เจอ
เดลินิวส์ (4ก.ย.59)	โรคฉี่หนู -เสนอข่าว นพ.ศรายุทธ อุตตมาภคพงศ์ ผอ.สคร.ที่ 10 จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 59 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคฉี่หนูทั้งสิ้น 252 ราย เสียชีวิต 6 ราย จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ ศรีสะเกษ 165 ราย รองลงมาคือ อุบลราชธานี 60 ราย, ยโสธร 17 ราย, อำนาจเจริญ 8 ราย และมุกดาหาร 2 ราย ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนป้องกันโรคฉี่หนูตามมาตรการ 4 ลด ได้แก่ ลดหนู ลดการสัมผัส ลดการเสียชีวิต และ ลดการระบาด โดยให้นำชุมชน อสม. สังเกตว่ามีผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นโรคนี้ แม้เพียงรายเดียวให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที
ไทยโพสต์ (5 ก.ย.59)	บุหรี -เสนอข่าว ศ.นพ.ประกิจ วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เผยผลสำรวจของนิลเซน พบว่าอุตสาหกรรมยาสูบความน่าเชื่อถือต่ำที่สุด บุหรี่ทุกยี่ห้อหลุดจากอันดับ 1,000 แปรณดีสินค้าแรกที่ชาวเอเชียให้ความไว้วางใจ
มติชน (5 ก.ย.59)	พ.ร.บ.นมัสการ4สังเวชนียสถาน - เสนอข่าว พระครูปริยัติโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยเขตวันมหาวิหาร นครสวรรค์ ประเทศอินเดีย ได้ยื่นร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้มีกฎหมายรองรับ และงบประมาณสนับสนุนผู้แสวงบุญที่สังเวชนียสถาน 4 ตำบล เนื่องจากผู้แสวงบุญชาวพุทธเมื่อมาถึงอินเดียแล้วกลับต้องประสบปัญหาเรื่องที่พัก อาหาร รวมถึงการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย รวมถึงการเสียชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว 2-3 ศพ

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนทีมแพทย์จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปีละ 7 ทีม ทีมละ 3 สัปดาห์ ระหว่างเดือนตุลาคมมีนาคมของทุกปี ให้ช่วยดูแลชาวพุทธผู้เจ็บป่วยระหว่างมา แสวงบุญ ซึ่งช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ทั่วถึง ดังนั้น หากมี พ.ร.บ.ส่งเสริมรมัสการสังฆเวณียสถาน พ.ศ. ... จะช่วยเรื่องงบประมาณ กองทุนสนับสนุน และช่วยยกระดับการแสวงบุญของคนไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ กรุงเทพมหานครออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ (5 ก.ย.59)</p>	<p>ความสุขคนไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายพนพล วรรณิกา ประธานชมรมขับเค็ลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจเรื่อง "ความสุขมวลรวมคนไทยใน 77 จังหวัดของประเทศ" โดยสำรวจจากประชาชนทุกจังหวัด จำนวน 30,800 คน ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.-3 ก.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ความสุขมวลรวมของประชาชนคนไทยทั้งประเทศอยู่ที่ 6.09 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 โดยความสุขที่เห็นคนในชาติเป็นหนึ่งเดียวกันมีความจริงภักดีสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่ 9.16 คะแนน แต่ตัวบั่นทอนความสุขคนไทยให้สุขน้อยสุด อยู่ที่ข่าวความเคลื่อนไหวทางการเมือง ความขัดแย้งของคนในชาติ 3.86 คะแนน</p> <p>สำหรับจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยความสุข 5 อันดับแรก คือ จ.สุราษฎร์ธานี มีความสุขมวลรวมอยู่ที่ 7.29 คะแนน อันดับ 2 จ.สุพรรณบุรี อยู่ที่ 6.79 คะแนน อันดับ 3 จ.สิงห์บุรี อยู่ที่ 6.77 คะแนน อันดับ 4 จ.สุโขทัย อยู่ที่ 6.73 คะแนน และอันดับ 5 จ.ชุมพร อยู่ที่ 6.71 คะแนน</p> <p>ส่วนจังหวัดที่ประชาชนมีความสุขใน 5 อันดับสุดท้าย พบว่า จังหวัดที่ประชาชนมีความสุขเป็นอันดับที่ 77 ได้แก่ จ.ภูเก็ต ประชาชนมีความสุขเฉลี่ยอยู่ที่ 5.14 คะแนน อันดับที่ 76 จ.สมุทรปราการ 5.15 คะแนน อันดับที่ 75 จ.ปทุมธานี 5.15 คะแนน อันดับที่ 74 จ.ชลบุรี 5.16 คะแนน และอันดับที่ 73 จ.สระบุรี 5.17 คะแนน</p> <p>ที่น่าสังเกตคือ พบว่าประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีค่าเฉลี่ยความสุขสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดจากการสำรวจเมื่อ 5 ปีที่แล้ว คือ นราธิวาส และยะลา จากอันดับท้ายๆ ในการสำรวจครั้งก่อน มาติดใน 15 อันดับต้นๆ ของจังหวัดที่ประชาชนมีความสุขสูงสุดของประเทศ อาจจะมีนัยได้ว่าการแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังถูกทางแล้วหรือไม่ ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งต่อไป</p>
<p>คมชัดลึก กรุงเทพมหานครออนไลน์ (4ก.ย.59)</p>	<p>อย.สหรัฐแบนสารต้านแบคทีเรียในสบู่</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานอาหารและยาสหรัฐ (เอฟดีเอ) สั่งห้ามสารเคมี 19 ชนิด รวมถึง ไตรโคลซาน ที่ใช้ในสบู่ต้านแบคทีเรีย เนื่องจากผลทดลองความปลอดภัยของไตรโคลซานกับสัตว์ในห้องทดลอง พบการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน เอสโตรเจน และไทรอยด์ ทำให้วิตกว่าสารนี้จะก่อความเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกันในคน ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีบุตรยาก เข้าสู่วัยหนุ่มสาวก่อนวัยหรือเป็นมะเร็ง และผู้เชี่ยวชาญยังวิตกว่า การใช้สารต้านแบคทีเรียมากเกินไป จะเอื้อต่อการทำให้แบคทีเรียกลายเป็นเชื้อดื้อยา ขณะที่สถาบันผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเมริกัน แย้งว่า สบู่ต้านแบคทีเรียปลอดภัยต่อสุขภาพ และการล้างมือด้วยสบู่ต้านแบคทีเรีย ลดเสี่ยงติดเชื้อมากกว่าน้ำและสบู่ธรรมดา อย่างไรก็ตาม คำสั่งห้ามของเอฟดีเอครั้งนี้ ไม่มีผลถึงผลิตภัณฑ์อื่นที่มีไตรโคลซาน เช่น ในเครื่องสำอาง ครีมโกนหนวด และยาสีฟัน อีกทั้งไม่มีผลถึงน้ำยาทำความสะอาดมือ และแผ่นเช็ดอนามัยที่ใช้ทั่วไป เพราะยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติม</p>
<p>แนวหน้า (4ก.ย.59)</p>	<p>ไข้เหลือง</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก เรียกประชุมฉุกเฉินคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุข ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เหลืองที่กำลังเกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และอังกโกลา ก่อนสรุปผลว่า โรคไข้เหลืองยังคงมีอัตราการแพร่ระบาดในระดับต่ำในภูมิภาคแอฟริกา ยังไม่ต้องประกาศเป็นภัยสาธารณสุขฉุกเฉินระหว่างประเทศ แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดถือว่าน่าวิตก เนื่องจากใกล้จะถึงฤดูฝนซึ่งยุงแพร่พันธุ์ได้ดี โดยหนึ่งในมาตรการป้องกันที่สำคัญคือการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เหลืองครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกา ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 400 คน ส่วนใหญ่อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและอังกโกลา</p>